

คณาจารย์ค้านจัดเรตมหา'ลัย ระบุเหตุผลไร้ความน่าเชื่อถือ

ผู้จัดการรายวัน - ที่ประชุม ปอมท.ไม่รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดย สกอ.ระบุเหตุผล 5 ประการ "จาตุรนต์" เตรียมมอบ สกอ.รวบรวมความเห็นประมวลชี้แจงและระดมผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงวิธีการและหลักเกณฑ์ ยืนยันจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยเป็นการเริ่มต้นที่ดี "ประชัย" เน้นนักศึกษาได้ตรงเรื่องการเมืองเพราะซับซ้อนกว่าที่เห็น

ผศ.นพ.อรรถชัย พิรพัฒน์ดิษฐ์ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร ปอมท.มีมติไม่เห็นด้วย และไม่ยอมรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด้วยเหตุผล 5 ประการคือ 1. ขาดความชัดเจนในวัตถุประสงค์ 2. ขาดความเชื่อมั่นในมาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้วัดและเกณฑ์ประเมินไม่เหมาะสมที่จะใช้ทั่วไปกับทุกมหาวิทยาลัย เพราะมีปรัชญาปณิธานต่างกัน 3. ขาดความน่าเชื่อถือในคุณสมบัติของข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล

4. การประกาศผลจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อสาธารณชน ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชื่อเสียง เกียรติภูมิ ของมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า รวมทั้งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และ 5. โดยทั่วไปการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดอันดับ แต่ดำเนินการโดยเอกชนหรือองค์กรอิสระ หากภาครัฐจะมุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งพิจารณาข้อมูลจากสื่อมวลชนแล้ว การจัดอันดับครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์มากกว่า

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงต่อที่ประชุมอาจารย์ซึ่งเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่ประชุม ปอมท. เรื่อง "ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย วิกฤตหรือโอกาส" พร้อมมอบโล่รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท. ประจำปี 2548 และแสดงความไม่เห็นด้วยกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ว่า จัดอันดับออกมาแล้วไม่เห็นด้วยหรือมีความเห็นต่างกันมาก จะต้องปรับเกณฑ์วิธีการหรือไม่ ต้องการให้ สกอ. ดำเนินการขอให้หยุดคุยกันอย่างปัญญาชน

"จะให้ สกอ. รวบรวมความเห็นและรับฟังต่อกรณีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย เพื่อประมวลข้อวิจารณ์ว่าจะชี้แจงกันอย่างไร รวมถึงให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาช่วยอีกทาง ท้ายที่สุดจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงออกมาอย่างไรให้เกิดผลดีที่สุดก็ยินดี ยืนยันว่า การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยเป็นการเริ่มต้นที่ดี ไม่เช่นนั้นจะไม่ทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยไทย หรือจะปล่อยให้มหาวิทยาลัยอยู่กันอย่างเงิบๆ แล้วให้องค์กรต่างประเทศจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย โดยไม่ได้สำรวจหรือรู้ข้อมูลมหาวิทยาลัยไทยมากนัก"

วันเดียวกัน ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร.ต.อ.ประชัย เปี่ยมสมบูรณ์ อดีตร.มท.ไทย สัมมนาเรื่อง "บทบาทนักศึกษากับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน" ว่า อยากให้นักศึกษาเล็งเห็นความสำคัญ

■ **อ่านต่อหน้า 15**

คณาจารย์

หรือเข้ามามีส่วนร่วมกับการเมืองบ้าง โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว ซึ่งนักศึกษามีจุดแข็ง คือมีพลัง พร้อมจะวิ่งเข้าใส่ปัญหาโดยไม่กลัวอุปสรรคใดๆ มีความบริสุทธิ์ รวมทั้งมีเวลาในการศึกษา แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง แต่ก็มีความอ่อนแอ คือ อ่อนประสบการณ์ ขาดความสลับซับซ้อนในกลยุทธ์ และเป็นวัยที่ใจร้อน เมื่อคนง่าย โดยเฉพาะกับปัญหาการเมืองมีความสลับซับซ้อนมากต้องใช้เวลาในการศึกษา

ร.ต.อ.ประชัย กล่าวอีกว่า นักศึกษาในปัจจุบันมีความได้เปรียบกว่านักศึกษาสมัยก่อนมากตรงที่มีสื่อเป็นช่องทางของข้อมูลมากกว่า แต่การเปิดรับสื่อควรฟังดูได้ทุกอย่างเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเท่านั้นเสมอไป ส่วนของมหาวิทยาลัยหากไม่มีการสร้างองค์ความรู้ควบคู่ไปกับการสร้างนักศึกษาเพราะบัณฑิตที่ดีต้องสามารถครองตนได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถแยกแยะปัญหาได้เช่นกัน

"คนรุ่นใหม่ต้องแกร่งขึ้น เข้าสู่วัยรวมมากขึ้น และอย่าไปเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นเพราะเรื่องการเมืองอย่าตัดสินแค่ภาพภายนอก ความจริงมันมีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้น การทำอะไรก็แล้วแต่ให้ยึดหลักทำเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

ด้าน รศ.สุชุม กล่าวว่า การเมืองเป็นสิ่งที่ต้องพูดถึงให้เป็นเรื่องประจำวัน ไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ควรต้องปรึกษาหารือกัน อย่าทำให้เป็นเรื่องต้องห้าม บทเรียนจากเหตุการณ์ 16 ตุลา ทำให้ยอมรับได้ว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมหากไม่มีความถูกต้องสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นจะถูกพลังของสังคมขับเคลื่อนและทำลายออกไปเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการที่มาจากความคิดและพลังของนักศึกษา เพราะถือเป็นพลังบริสุทธิ์ไม่ถูกเคลือบแคลงสงสัยจากสังคมหรือประชาชน สำหรับการเมืองในปัจจุบันนั้นไม่อยากให้นักศึกษาปักใจเชื่อในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดเพื่อดูว่าเราทำอะไรได้บ้าง ที่ไม่เพิ่มภาระให้แก่สังคม ■